

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Rông nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trước đây là trụ sở của Tổng Công ty vận tải Hoàng đế, một trong những công trình đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn. Ngôi nhà được xây dựng từ giữa năm 1862, đến cuối năm 1863 thì hoàn thành. Ngôi nhà cao 03 tầng, hình chữ nhật dài 35m, rộng 27m, mỗi tầng có hành lang rộng 4m chạy bao bọc xung quanh. Mái nhà lợp bằng ngói, tường sơn màu gạch đỏ. Ngôi nhà được thiết kế, xây dựng với lối kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng bằng gốm men xanh thanh mảnh, châu đầu vào mặt trăng theo mô típ “Lưỡng long châu nguyệt”, bốn góc mái nhà có bốn con cá hóa rồng - một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Với kiểu kiến trúc độc đáo đó nên trụ sở của Tổng Công ty vận tải Hoàng Đế còn được gọi là Nhà Rông và bến cảng cũng mang tên bến cảng Nhà Rông.

Năm 1870, Công ty vận tải Hoàng đế, đổi thành Công ty vận tải Hàng hải, nhưng nhiệm vụ và phạm vi hoạt động không thay đổi. Công ty đã thay thế mặt trăng trên nóc nhà bằng biểu tượng của công ty, đó là: vương miện, mỏ neo và đầu ngựa (vương miện tượng trưng cho hoàng gia, mỏ neo tượng trưng cho tàu biển, đầu ngựa tượng trưng cho vận tải trên bộ); chính vì vậy mà công ty còn được gọi là hãng Đầu Ngựa.

Năm 1955, sau khi thực dân Pháp thất bại ở Việt Nam, Nhà Rông được chuyển giao cho chính quyền miền Nam Việt Nam quản lý. Họ đã cho tu bổ lại mái ngói ngôi nhà và thay thế hai con rồng cũ bằng hai con rồng khác với tư thế quay đầu ra ngoài.

Năm 1965, ngôi Nhà Rông do quân đội Mỹ sử dụng làm trụ sở của cơ quan tiếp nhận viện trợ quân sự Mỹ.

Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, Nhà Rông thuộc Cục Đường biển Việt Nam quản lý.

Một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt liên quan đến Thương cảng Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh - đó là vào ngày 05 tháng 6 năm 1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville từ Thương cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành (với tên gọi là Văn Ba) đã xin làm phụ bếp để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Người đã đi qua Pháp và nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người trở về Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đứng lên giải

phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, để quốc giành độc lập thống nhất cho Tổ quốc.

Chính từ sự kiện lịch sử trọng đại đó cùng với tình cảm tha thiết của đồng bào miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/7/1979, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 1315/QĐ-UB điều chỉnh sử dụng khu nhà 1 Nguyễn Tất Thành làm khu di tích lịch sử Bác Hồ. Ngày 03 tháng 09 năm 1979 - nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Di chúc của Người, nơi đây đã mở cửa đón khách tham quan phần trưng bày về: “Sự nghiệp tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1945)”. Ngày 20 tháng 9 năm 1982, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 236/QĐ-UB thành lập Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 10 năm 1995, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 7421/QĐ-UB/NCVX chính thức đổi Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng có nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở các tư liệu, hình ảnh, hiện vật của Bảo tàng, đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam và tình cảm của Nhân dân miền Nam với Bác Hồ.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu và học tập về Cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của du khách Việt Nam cũng như các đoàn khách quốc tế khi đến tham quan và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây còn là điểm đến quen thuộc của sinh viên, học sinh trong các tiết học thực tế môn Lịch sử Đảng, Lịch sử Việt nam và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nơi đây còn là nơi họp mặt, gặp gỡ lý tưởng của các tổ chức đoàn thể đến sinh hoạt truyền thống, học tập và vui chơi; là nơi ra quân của nhiều phong trào của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường chọn nơi đây để tổ chức kỷ niệm những ngày trọng đại của đất nước và thành phố, đặc biệt các ngày: 30/4, 19/5, 5/6, 2/9...

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian mở cửa từ thứ Hai đến Chủ Nhật, kể cả các ngày Lễ, Tết.

Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00.